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ภาคผนวก ก. 
 

บทสัมภาษณ ศาสตรจารย (เกียรติคุณ) ดร.ประชุมโฉมฉาย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  
 
คําถาม    ประเด็นท่ีมีการบัญญัติเ ร่ืองความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ 
กรณีเรียกรับสินบนไวในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 น้ี อาจารยมีทัศนะ
ในเร่ืองน้ีอยางไรบาง 

จุดประสงคเนี่ย ผมเห็นเลยวากฎหมายเคาตองการปกปองคูกรณีใหพนจากการที่
อนุญาโตตุลาการประพฤติตนไมเหมาะสม แตมันมีมุมมองอ่ืนเหมือนกันนะ อยางถาไปดู ICC  
เคามีวิธี เคาบอกวาอนุญาโตตุลาการเวลาตัดสินไปแลวไมมีความรับผิดใด ๆ ทั้งส้ินและอุทธรณ
ฎีกาไมไดดวย ซึ่งทําใหเรารูสึกมีความรับผิดชอบมาก แตเคามีวิธีปองกันหลายอยาง  

ประการแรก เคาใหเราเซ็นเอกสารวาเราไมมีสวนเกี่ยวของกับคูความทั้งสองฝาย  
ไมวาจะเปนเร่ืองใด ๆ ทั้งส้ิน ไมเคยเกี่ยวของใด ๆ เลย มีอยูคร้ังหนึ่งผมเปนประธานกรรมการ 
ผูชวยทานเปนอดีตประธานศาลฎีกาที่อินเดีย ยังไมทันทํางานดวยกัน พอมีเสนอชื่อเขามา คูความ
เคาก็รองวาทานประธานศาลฎีกาคนนี้เคยใหการชวยคูความอีกฝาย ทานเห็นเร่ืองนี้เขาทานก็เลย
ถอนตัวทันที   

นอกจากใหเราเซ็นวาไมมีสวนเกี่ยวของแลวเนี่ย ในขอบังคับจะบอกวาการตัดสินตอง
ทําดวยความยุติธรรม ไมมีความลําเอียง นอกจากนี้ยังเปดชองใหคูความถอดถอนอนญุาโตตุลาการ
ไดถามีเหตุผลอันควร แตข้ันสุดทายผมวาข้ึนอยูกับจิตสํานึกของตัวอนุญาโตตุลาการเอง  
เราทํางานแบบนี้ เรารูสึกวาตองรับผิดชอบสูงมาก ถาถือในเร่ืองเวรกรรม คือไมใชไปลงโทษเคา 
ก็จริงแตบางทีเคาตองเสียคาสินไหมทดแทนสูง ๆ  เราจึงตองคิดใหดีวาเคาผิดจริงรึเปลา ดังนั้น 
การตัดสินหลักตองแมนยํามาก แลวพอหลังจากตัดสินแลวเคามีวิธีปองกันอีก คือเอารางที่เรา
ตัดสินสงไปที่ปารีส ที่ปารีสมีกรรมการประกอบดวยตัวแทนทุกประเทศมานั่งดู มีขอสงสัยอะไรถาม
มา ตองเขียนใหมหมดเลย จนเรียบรอยแลวเราถึงเซ็นได  

นอกจากนี้ ICC กําหนดไวเลยวาทั้งหมดตองเสร็จภายใน 3 เดือนหลัง TOR (Term 
of Reference) ซึ่งถือวาเร็วมาก เพราะปกติ TOR จะเยอะมาก ตกลงกันไมได แตผมพยายามมอง
ทั้งสองฝายแลวเขียนใหทั้งสองฝายมีความสุข แลวแตใครพิสูจนอะไร ก็จะเร็ว ถาจะเล่ือนเวลาก็
ตองใหปารีสอนุมัติ คือ ตองมีกลไกควบคุม อยาใหอนุญาโตตุลาการทําอะไรตามสบาย ถามีกรอบ
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อยูแลวก็ไมตองใชกฎหมายอาญา กรอบพวกนี้มันจะชวย มีกําหนดเวลา มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการถอดถอน เรารูวามีคนหายใจรดเราอยูตลอดเวลา เราตองระวังมาก และเกียรติภูมิ
ของเราสําคัญ ตองทําใหดี 

เพราะฉะนั้นแลว แทนที่จะเอาผิดอนุญาโตตุลาการทางอาญา มีวิธีตาง ๆ ทีใ่ชถวงดุล
แบบนี้ผมวามันจะดีกวา ปกติกฎหมายอาญาทั่วไปก็มีอยูแลว ถาอนุญาโตตุลาการทําไมดีก็ผิดอยู
แลว แตพอมีกฎหมายนี้เขามาผมเปนหวงมาก และในเชิงระหวางประเทศไมมีการเอาผิด
อนุญาโตตุลาการ ไมมีความรับผิดใด ๆ ทั้งส้ิน ไมงั้นคนเขาก็ไมทํา คดีเมืองไทยพอมีกฎหมายนี้เขา
มา ผมไมกลารับเลย ผมกลัว บางทีตอนทําอาจจะไมมีผิดก็จริง แตถาถูกฟองแลวลงหนังสือพิมพ 
เสียชื่อเสียงมากเลยแกไมได ผมไมเคยรับเลย รับแตระหวางประเทศอยางเดียว ผมเองไมกลาเส่ียง
เร่ืองพวกนี้ ไมเห็นดวยเลยที่จะเอาผิดทางอาญา เพราะมีวิธีอ่ืนที่จะทําใหอนุญาโตตุลาการทํา
หนาที่ครบถวน          
 
คําถาม    ประเด็นท่ีวาการกําหนดความรับผิดทางอาญาจะมีผลกระทบตอการลงทุนและ
ทําใหการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยไมพัฒนา อาจารยมีทัศนะในเร่ืองน้ีอยางไร 
 

มันจะกระทบในแงที่วา อนุญาโตตุลาการดี ๆ เคาจะไมมาทํางาน เอามาก็มีแตคน 
ไมคอยไดเ ร่ือง มีการใหสินบนตาง  ๆ เ รียกคาโงตาง ๆ ทําใหอนุญาโตตุลาการในเมืองไทย 
ภาพพจนออกมาไมคอยดี ถูกดูหม่ินดูแคลน แตในระหวางประเทศถือวาเปนเร่ืองที่ยกยองกันมาก 
อยางผมไปที่อินเดียเคาถือเราเปนศาลฎีกา พอตัดสินเสร็จก็ข้ึนทําเนียบศาลฎีกา ไดรับการยกยอง 
แตบานเรา เพราะคนทําไมดีไวเยอะ การเปนอนุญาโตตุลาการเปนเร่ืองตลก เปนที่ขบขันกัน  
นาเสียดาย เพราะมันเปนชองทางที่ดี มีขอดีหลายอยาง เร็ว อานหมดทุกอยาง อานสัญญาหมด 
บางทีเห็นวาส่ิงนี้นาจะฟองมา แตไมไดฟอง ผมก็เขียนทวงไป แตใหไมได เพราะไมไดฟองมา และ
ความรวดเร็วมันทุนเวลาเคา ถาจะลงทุนตาง ๆ ไปที่ศาลชามาก ก็เนี่ยครับ ถาไดคนไมดีเขามามัน
ก็ไมพัฒนา แลวรัฐบาลกไ็มไววางใจ ภาพพจนก็เสียหมดส่ิงที่กลัวมากเวลาอนุญาโตตุลาการ ใน
เมืองไทย คือ มีใบส่ังรึเปลา วิชาชีพเราเสียหมด   

แมจะมีการกําหนดความรับผิดมันก็ไมไดชวยปองกันใหคนไมทุจริต แตมันกลับทําให
คนดี ๆ ไมกลาเขามา ผมมองวา คนดีๆ ไมกลาเขามาเส่ียงการเสียชื่อเสียง แลวบานเรา
คาตอบแทนนอยมากถาเทียบกับตางประเทศ อเมริกายุโรปแพงมาก มันไมคุมที่จะไปเส่ียง ผมไม
คิดวาการกําหนดไวจะชวยปองกันได คนไมดีก็หาชองทางจนได ตราบใดไมมีหลักฐานก็พิสูจนเคา
ไมได อยางเคาลือกันวาคนนั้นเอาเงินไปใหคนนี้เหมือนการเลือกตั้ง กกต.ก็ตามไมได ผมวามันเปน
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มุมที่เสีย ทําใหคนดีๆ ไมกลาเขามา ทําใหคุณภาพอนุญาโตตุลาการตกลงไป ทําใหเคามอง
ประเทศเราไดเสีย แลวการลงทุนเคาก็ไมกลาเขามาใช  

 
คําถาม   ถาไมมีการกําหนดความรับผิดทางอาญาน้ีไว อาจารยเห็นวาควรจะมีวิธีการใด 
ชวยใหการทํางานของอนุญาโตตุลาการโปรงใสและตรวจสอบได 

 
ความจริงนาจะมีคณะกรรมการเขามาตรวจสอบคําตัดสิน เหมือนกับ ICC ที่ปารีส

เคาทํา ไมใชไมไวใจ แตมาชวยกันดูวามีอะไรรึเปลา เคามองขามอะไรรึเปลา และเจาหนาที่ 
ในสถาบันก็ตองดูแลใหดี ตองละเอียดมาก ติดตามดูตลอด คอยกํากับการทํางาน เสร็จแลวพอมา
เขาใหกรรมการดู จะเนี้ยบเลย และตองใหมีการถอดถอนไดดวย ถามีขอสงสัยอะไร ไมพอใจก็ 
ถอดถอนไดตลอดเวลา และกฎหมายอาญาทั่วไปก็นํามาใชได หากมีพฤติกรรมไมเหมาะสม แลว
คนพอเปนแบบนี้เคาก็ตองระวัง  

สวนอนุญาโตตุลาการรพวกที่อยูอิสระก็นาจะเขาการตรวจสอบของกรรมการดวย 
เพราะกรรมการจะเปนเคร่ืองชวยตรวจสอบอยางดี วาคูความไมไดเสียผลประโยชน ควรตองเปน
คนกลางที่ไมไดอยูกับสถาบัน โดยเอาคนกลางที่เปนพวกนักกฎหมายดวยกันมือเกา ๆ มาชวย
ตรวจสอบ มืออาชีพเคาก็จะรูวาอันนี้ผิดปกติแลว ก็จะชวยไดเยอะ ดีกวา โดยปกติที่ศาล อธิบดีเคา
ก็จะเรียกมาตรวจสอบ คือมีวิธีตรวจสอบ แตวาออกเปนกฎหมายมาเปนความผิดอาญาไมดี ผิด
หลักสากล แลวใชไมไดผล กันคนดีออกไปและไมไดทําใหคนชั่วดีข้ึนได  
 

 
 
 


